

ตัวอย่าง หน้านี้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น



วันที่
ชื่อผู้ขอสวัสดิการ/พนักงาน
หมายเลขประกันสังคม XXX-XX-
สำนักงานย่อยของ EDD

คำขอข้อมูลการได้รับเงินค่าจ้างย้อนหลัง

ชื่อและที่อยู่ของผู้ว่าจ้างหรือผู้ขอ:

เราได้รับแจ้งว่าผู้ขอสวัสดิการที่มีชื่อข้างต้นอาจได้รับเงินค่าจ้างย้อนหลัง ในแง่ของประกันการว่างงาน เงินค่าจ้างย้อนหลังถือเป็นค่าจ้าง และได้รับการจัดสรรให้แก่วาดที่ได้รับเงินค่าจ้างย้อนหลังนั้น ถ้ามีการจ่ายเงินสวัสดิการประกันการว่างงาน (UI) สำหรับงวดนี้ ต้องพิสูจน์ว่าเป็นการจ่ายเงินสวัสดิการเกิน

ถ้าข้อตกลงการจ่ายเงินค่าจ้างย้อนหลังระบุว่า ผู้ว่าจ้างจะลดเงินค่าจ้างย้อนหลังโดยหักเงินสวัสดิการ UI ที่จ่ายสำหรับงวดนั้นออก มาตรา 1382 ของประมวลกฎหมายประกันการว่างงานกำหนดว่า ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายเงินสวัสดิการจำนวนนั้นคืนแก่กรมพัฒนาการจ้างงาน (EDD) สามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินสวัสดิการ UI ที่จ่ายสำหรับงวดนั้น ซึ่งครอบคลุมโดยเงินค่าจ้างย้อนหลังนั้น ได้จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจ่ายเงินสวัสดิการที่สำนักงาน EDD ที่ปรากฏอยู่ด้านบนของเอกสารนี้

ผู้ขอสวัสดิการ/พนักงานมีภาระที่จะต้องจ่ายคืนเงินสวัสดิการ UI จำนวนนั้น ถ้าไม่ได้มีการหักเงินสวัสดิการจำนวนนั้นออกจากเงินค่าจ้างย้อนหลัง

โปรดส่งข้อมูลต่อไปยังสำนักงาน EDD ที่ปรากฏอยู่ด้านบน เพื่อให้ EDD สามารถคำนวณจำนวนเงินสวัสดิการ UI ที่จ่ายมากเกินไป และตัดสินได้ว่าใครจะต้องเป็นผู้จ่ายคืน

การให้เงินจำนวนนั้นเป็น (กาหนึ่งคำตอบ):	<input type="checkbox"/> เงินค่าจ้างย้อนหลังทั้งหมด	<input type="checkbox"/> เงินจากการระงับข้อพิพาท
อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง	จำนวนชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์	
\$		
จำนวนเงินค่าจ้างย้อนหลังก่อนหักภาษีหรือค่าลดหย่อน	งวดที่ครอบคลุมโดยเงินค่าจ้างย้อนหลัง	
\$	-	
จำนวนเงินที่หักไว้เนื่องจากเงินสวัสดิการ UI ที่ได้รับ	วันที่ให้เงินค่าจ้างย้อนหลัง	
\$		

ผู้ขอสวัสดิการ: จะส่งหนังสือแจ้งการจ่ายเงินสวัสดิการเกินถึงคุณทางไปรษณีย์ เพื่อแจ้งว่าคุณต้องเป็นผู้จ่ายคืนเงินจำนวนนั้นหรือไม่

ผู้ว่าจ้าง: ถ้าคุณหักเงินสวัสดิการ UI จำนวนนั้นออกจากเงินค่าจ้างย้อนหลัง โปรดส่งการชำระเงินทางไปรษณีย์ถึง:

Employment Development Department
Document Management Section, MIC 96
P.O. 826880
Sacramento, CA 94280-0001

เขียนชื่อและหมายเลขประกันสังคมของผู้ขอสวัสดิการ/พนักงาน เลขที่บัญชีสำรองของคุณ และระบุว่าเงินนั้นสำหรับการจ่ายเงินค่าจ้างย้อนหลัง

ผู้แทนของ EDD